

# บุก'บึงญีเซียง' เมืองเศรษฐกิจเวียดนามใต้

## เรื่อง นุสิดา วรชาติเดชชัย

ระยะเวลากว่า 30 ปี ที่นักลงทุนชาวไทยได้เข้าไปแสวงหาโอกาสตลาดในเวียดนาม ทำให้ไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของบรรดาประเทศที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม แต่ทว่าการทำธุรกิจเวียดนามยังเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักสำหรับนักลงทุนไทย

ทั้งนี้ หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จึงได้จัดงานเสวนาเส้นทางลัดสู่การทำธุรกิจเวียดนามและขยายสู่ตลาดโลก เพื่อเชิญชวนและแนะนำให้นักลงทุนชาวไทยได้ทำความรู้จักกับจังหวัดบึงญีเซียง ซึ่งเป็นตลาดอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐบาลเวียดนาม และมีความน่าดึงดูดไม่แพ้เมืองหลักแห่งอื่น

จังหวัดบึงญีเซียง ตั้งอยู่บนตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญในแนวเขตเศรษฐกิจหลักตอนใต้ของเวียดนาม (Southern Key Economic Zone) โดยอยู่ห่างจากกรุงโฮจิมินห์ทางตอนเหนือ และท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเถีต เพียง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานทางโลจิสติกส์ที่รองรับการขนส่งทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งสินค้าทางราง การเดินทางทางบกที่เชื่อมต่อด้วยทางด่วนหมายเลข 13 และทางด่วนหมีเฟือก-เตินหวุ่น ซึ่งเป็นทางด่วนที่ทางจังหวัดลงทุนสร้างเอง ผ่านนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญต่างๆ เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือได้โดยตรง

ในปี 2017 จังหวัดบึงญีเซียงเป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเป็นจังหวัดที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ด้วยจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมด 3,444 โครงการ จากนักลงทุนในบริษัทชั้นนำและซีพีหลายเออร์กว่า 60 ประเทศทั่วโลกที่เข้ามาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมอาที นิคมอุตสาหกรรมหมีเฟือก ทางตอนเหนือจัดตั้งโดยบริษัท Becamex IDC

ปิยะกุล สุวรรณสัมฤทธิ์ ตัวแทนบริษัท Becamex IDC ประจำประเทศไทย กล่าวว่า นอกจากจังหวัดบึงญีเซียง จะเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย รวมถึงพื้นที่ธุรกิจที่สำคัญของภาคใต้แล้ว ยังมีการร่วมกันพัฒนาจังหวัดกับบริษัท Becamex IDC ให้เป็นเมืองปริมณฑลแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานอำนวยความสะดวกและพักผ่อนแบบครบวงจร ศูนย์การประชุมและโรงแรมระดับ 4 ดาว รองรับบริการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรใน

ภาคใต้ของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นจังหวัดบึงญีเซียง ถือเป็นจังหวัดแรกในเวียดนามที่มีการสร้างบ้านเอื้ออาทรให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย และเข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะ

สำหรับคำแนะนำในการทำธุรกิจเวียดนามนั้น “ธาราภิ ซึ่งอติชัยวิทย์” ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ ประจำประเทศไทยเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ซึ่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปได้อีกอย่างน้อย 10-15 ปีข้างหน้า เวลานี้จึงเป็นโอกาสทองของนักธุรกิจไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนในเวียดนาม แต่ความท้าทายสำคัญ คือการเผชิญหน้ากับคู่แข่งภายใต้มาตรการแข่งขันสูงจากนักธุรกิจท้องถิ่นและนักธุรกิจจากเกาหลีใต้ ดังนั้นแล้วผู้ประกอบการต้องมีเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการคัดเลือกบุคลากรที่จะไปประจำที่เวียดนามเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและศึกษาตลาด ซึ่งเป็น

กระบวนการที่ใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปี

นอกจากนี้ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะกับหน่วยงานรัฐ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ ทุกวันหยุดสำคัญของเวียดนาม เช่น วันปีใหม่เวียดนามหรือวันเต็ด ต้องมีการเชื่อมสัมพันธ์และทำความรู้จักกับคนในท้องถิ่นๆ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาว

ด้าน ปุณณรัตน์ รัตนวร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซีพีพลายเซน บริษัท EECO-Vietnam ระบุว่า เวียดนามมีบริษัทบริหารจัดการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางเรือมากมาย โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางทะเล เนื่องจากเวียดนามมีท่าเรือที่ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้าได้เป็นอย่างมาก ทำให้ประเด็นเรื่องของระบบซีพีพลายเซนและโลจิสติกส์ในเวียดนามเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถไว้วางใจได้

จากการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมไปจนถึงโครงการพัฒนาเมืองต่างช่วยผลักดันให้จังหวัดบึงญีเซียงเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดการลงทุนที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด แม้ว่าการลงทุนในเวียดนามจะมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน แต่หากนักธุรกิจไทยมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี จะทำให้การดำเนินธุรกิจสามารถแข่งขันและเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้อย่างแท้จริงในที่สุด